

สรุปประเด็นการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี
โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๒
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้อง N ๔๐๓ อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สส.)
ในส่วนสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

ผู้ยื่นมติหรือผู้อภิปราย : นายกฤติทัช แสงธโนโยธิน หัวหน้าพรรคใหม่

- ประเด็นอภิปราย : ๑. รัฐบาลควรมีนโยบายเพิ่มเติม ทั้งให้สินเชื่อรายย่อยสำหรับลูกหนี้ในระบบ
ที่ได้ผ่านการไกล่เกลี่ยหนี้ในระบบมาแล้ว
๒. ได้เสนอแนะให้รัฐบาลให้มีหน่วยงานเจ้าภาพในการแก้ไขหนี้หน่วยงานเดียว /
แยกประเภทเจ้าหนี้ในระบบ (คิดนอกกฎหมายกับผิดกฎหมาย) / เพิ่มโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ไปเกี่ยวข้องกับหนี้ในระบบ (เจ้าหนี้/ทวงหนี้)
๓. รัฐบาลต้องหาทางช่วยเหลือในกรณีลูกหนี้ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ

คำตอบ : ปัจจุบัน กรมบังคับคดีได้เร่งดำเนินการแก้ไขหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในชั้นบังคับคดี โดยการนำกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยมาเป็นทางเลือกให้เจ้าหนี้ ซึ่งลูกหนี้ได้เจรจาตกลงชำระหนี้ โดยกรมบังคับคดีมีผลสำเร็จของการ
ไกล่เกลี่ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๗,๓๕๒ เรื่อง คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ ๙๖.๙๑ และสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้ รวมจำนวนกว่า ๖๔๗ ล้านบาท ซึ่งในส่วนของหนี้ กยศ. สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยสำเร็จ
จำนวน ๑,๘๘๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙ และสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชน จำนวนกว่า ๑๕ ล้านบาท
ทั้งนี้คดี กยศ. ที่อยู่ในชั้นบังคับคดี มีจำนวน ๔๖,๐๐๐ คดี กรมบังคับคดีได้ถอนการบังคับคดีแล้ว
จำนวนมากกว่า ๓,๔๐๐ คดี มีเงินเหลือคืนลูกหนี้ จำนวน ๙๗ ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำบัญชี
แสดงรายการรับจ่าย โดยคิดหนี้ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ซึ่งจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๗ และกรมบังคับคดีมีปริมาณคดีแพ่งที่อยู่ในชั้นบังคับคดี ประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ คดี และคดี
ล้มละลายประมาณ ๕๐,๐๐๐ คดี ซึ่งกรมบังคับคดีไม่อาจทราบได้ว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้
นอกระบบหรือไม่ จึงได้กำหนดข้อสันนิษฐานว่า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่เป็นเจ้าหนี้
มากกว่า ๒๐ คดีขึ้นไป อาจเป็นเจ้าหนี้ในระบบ และได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว
ส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบบุคคลต้องสงสัยว่าจะเป็นเจ้าหนี้ในระบบรายใหญ่ โดยเจ้าหนี้ในระบบราย
ใหญ่ ๓ อันดับแรก ได้ประกอบธุรกิจรถยนต์ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองกิจการ
อำนวยความสะดวก อยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงพฤติการณ์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับหนี้ในระบบหรือความผิด
อื่นใด หรือไม่

ผู้ตอบประเด็น : นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดี กรมบังคับคดี

นางบุษกร อักษรพาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมบังคับคดีแต่อย่างใด